









Phải ngựa thuốc già

Khả lợi là một nhân chứng được rõ: những ông thuốc Cao-Dương...



Ông là một thầy thuốc giỏi... những ông thuốc Cao-Dương...

Ông là một thầy thuốc giỏi... những ông thuốc Cao-Dương...

NEI-THIÊN-ĐƯƠNG... 85 rue de Cantein 35 - CHOLON

Thuốc hoàn NIRVA

Trị bệnh bỏ Nha-phiên rất thần hiệu... Nó thể cho thuốc Solution R của ông HOLBÉ

TRỞ BÀN TẠI TIỆM THUỐC L. SOLIRENE ở ngang nhà hát Tây, Saigon

Pháo thưởng qui trọng

Hãy nên hút thuốc JOB vì mùi đã ngon lại thơm, không... có máy được Bon prime thì được...



Thuốc JOB trở lại hàng EOY LANDRY ở gần nhà hát Tây. Váy chúng ta hãy nên hút rỗng thuốc JOB hay là không hút thuốc.

Vitase PROTÈGE L'INTESTIN

GUÉRIT L'ENTÉRITE

Thuốc VITASE... Một bát thuốc VITASE thì đã đủ mà tiêu trừ chứng bệnh...

CÔNG-VĂN

Vì lợi nghị quan Nguyễn-soái Nam-kỳ ngày 10.embre 1925. Định cho những người làm công việc này...

Table with columns: TÊN HO, SỐ QUÂN, SỐ MÀU BÀO. Lists names and military ranks.

Mọi người phải lập tức đóng thuế đất... Các ông đóng bạc hay là những cái đất...

Sách mua vui... Mọi xuất bản lần thứ nhì cuốn sách...

NÁ LẦY... Vì đời sống khổ sở thì tiền bạc là lý do...

HÒA MỘT CHAI NHỎ... Vì Quintonine với một lít rượu...

BẢO BÀN LỀ TẠI SÀIGON... Kể từ nay báo Lạc-Thiên thì trở về...

ĐI QUANG-HO, BÉTRÉ... Có trụ ban tại Pharmacie Solirene, Saigon.

Advertisement for L. SOLIRENE PHARMACIE SAIGON. Features images of medicine bottles and text: Pulmonalboque, Santal Salote, Pierrrol, Thuốc mới bảo vệ để ăn bìa BỐN.

Advertisement for IODONE ROBIN. Text: Thiệt là Peptonate d'Iode hai thứ dùng tựa tựa nhau. (Theo lời lý đoán của Luyong-y Boulaire tại Hàng-lâm-y-viện Paris năm 1907).

Advertisement for SÔNG LÂU NHỜ RƯỢU. Text: Mọi người phải lập tức đóng thuế đất...

Advertisement for COGNAC COUSENIER. Text: Trước khi dùng cơm: UỐNG MỘT LY COGNAC COUSENIER hiệu «COURONNE» với SODA «PRIOR».

Advertisement for VICHY CÉLESTINS. Text: NƯỚC MẠCH SUỐI LANGSÁ HIỆU VICHY CÉLESTINS. Một bát thuốc VITASE thì đã đủ...

